

รักเดียวใจเดียวครับ./

นำเสนอเมื่อ : 9 พ.ย. 2552

พรงนี้ก็รักเธอ

รักเดียวใจเดียว

เรื่องย่อ ละคร พรงนี้ก็รักเธอ

ประมิตร กับ แก้วกัญญา รักกันมานาน และกำลังจะแต่งงานกัน แต่เมื่อปีทมาศ พี่สาวของประมิตรมาทักทายจนพี่สาวของแก้วกัญญา ซึ่งทำงานเป็นพี่เลี้ยงหนูหิม ลูกสาวของเธอ เพราะเขาใจผิดว่ากัญญาเป็นชู้กับพี่พัฒนสามีของตน ปีทมาศเลยตอติตคค ส่วนแก้วกัญญา ก็ตองเลิกรัากับประมิตร แลพาฟองจันทร์ กับกองบดินทร แม่และน้องหนีไป ประมิตรเสียใจมากแต่ก็จำตองตัดใจเริ่มตนชีวิตใหม่โดยไม่มีแก้วกัญญา

5 ปีผ่านไป แก้วกัญญาเข้าทำงานที่เดียวกับผิงเพื่อนสนิท ซึ่งเป็นที่ทำงานเดียวกับประมิตร เมื่อประมิตรรู้เลยตงแก้วกัญญามาเป็นเลขา เพื่อกลั่นแกล้งให้สมกับที่เธอเคยทิ้งเขาไป และเมื่อวรรณอร แฟนใหม่ของประมิตรเห็นแก้วกัญญาเขาก็รู้สึกไม่ถูกชะตา เลยคอยหาเรื่องอยู่ตลอด ส่วนประมิตรเองก็หึงหุต พนักงานอีกคนที่คอยตามจับแก้วกัญญาไม่หาง

ฝ่ายกองบดินทร์ที่ปิดบังความเป็นภัยของตัวเองมาตลอด ก็ได้พบกับพีริวิชญ์
น้องชายของพิพัฒน์ ทั้งคู่รู้สึกดีต่อกัน กองบดินทร์พยายามปฏิเสธ
แต่ในที่สุดพีริวิชญ์ก็ตามติด จนกองบดินทร์ใจอ่อนยอมแอบคบหาด้วย

ประมินทร์บังคับให้แกวกัญญาช่วยเหลือยงหนูนุ่ม
จนต่อมาหนูนุ่มกลายเป็นกาวประสานที่เกือบจะทำให้ประมินทร์และแกวกัญญากลับมารู้สึก
ดีต่อกันอีกครั้ง แต่แล้วทุกอย่างก็พังทลายลง เมื่อปีศาจออกจากคุก
บรรณอรจึงได้รู้ความจริงว่าแกวกัญญาเคยเป็นแฟนกับประมินทร์
บรรณอรไม่พอใจมากเลยมีอุบัติเหตุรถล้นแกลงแกวกัญญาต่างๆ นานา
ถึงขั้นวางแผนให้พิพัฒน์ปลุกปล้ำแกวกัญญา โชคดีที่ประมินทร์มาช่วยทัน
และไม่นานแกวกัญญาก็รู้เรื่องที่กองบดินทร์คบหากับพีริวิชญ์ เธอขอให้ทั้งคู่เลิกกัน
จนเหตุการณ์บานปลาย ทำให้ประมินทร์เขาใจผิดคิดว่าแกวกัญญารักพิพัฒน์
ประมินทร์เลยทิ้งจนขาดสติบุกเขาไปปลุกปล้ำแกวกัญญา

ด้านพีริวิชญ์กับกองบดินทร์ก็ถูกพิพัฒน์จับได้ พิพัฒน์โกรธจัดจะขับรถชนทั้งคู่
แต่กองบดินทร์ผลักพีริวิชญ์ออก ทำให้ตนเองได้รับบาดเจ็บต้องพักการตลอดชีวิต
กองบดินทร์ตัดสินใจบอกเลิกพีริวิชญ์ เพราะไม่อยากให้เขาต้องเป็นทุกข์

ด้านประมินทร์ก็พยายามตามง้อ จนแกวกัญญาเริ่มใจอ่อน
แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อบรรณอรบอกวางตั้งทองกับประมินทร์
แกวกัญญาเสียใจมาก และตัดสินใจหนีออกไปจากชีวิตของประมินทร์อีกครั้ง แต่จู่ๆ
แกวกัญญา ก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมหนูนุ่ม
โดยในวันแต่งงานของประมินทร์กับบรรณอร
ปีศาจวางแผนนัดแกวกัญญามาพบเพื่อจะล้างแค้นให้หนูนุ่ม
ปีศาจจะจัดการแกวกัญญาอย่างไร?
และประมินทร์จะช่วยชีวิตแกวกัญญาได้ทันเวลาหรือไม่?

พุ่มนี้ก็รักเธอ ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 20.20 ทาง ช่อง 5

กำกับแสดงโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ

รายชื่อนักแสดง พุ่มนี้ก็รักเธอ

พียดา อัครเศรณี รับบท แก้วกัญญา

ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ รับบท ประมินทร์

เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ รับบท พิพัฒน์

เก็จมณี วรรณะสิน รับบท ปัทมาศ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก Exact และรูปภาพจาก G Member

พุ่มนี้ก็รักเธอ